

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, ข้อมูลจีดีพีสหรัฐกลับมาหนุนคาดการณ์เฟดขึ้นดบ.

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลง หลังข้อมูลเชิงบวกของเศรษฐกิจสหรัฐ กลับมาหนุนการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะที่ตลาดยังขาดปัจจัยใหม่มาชี้นำ

\*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 35.65-35.80

\*ดอลลาร์, ยูโร และเยน ทรงตัวในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังการประชุมของผู้ว่าการธนาคารกลาง และรมว.คลัง กลุ่มจี-20 ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ้นสุดลงโดยไม่มีผลการร่วมกันใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลก

\*ผลประชุมดังกล่าว ทำให้ดอลลาร์รักษาช่วงบวกที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ หลังข้อมูลที่สดใสของสหรัฐ ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงว่า สหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

\*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ที่แท้จริงของสหรัฐ ประจำไตรมาส 4/58 ขยายตัวเกินคาด ที่ระดับ 1.0%

\*แถลงการณ์จากที่ประชุมกลุ่มจี-20 ระบุถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งได้แก่ กระแสเงินทุนที่ผันผวน, การร่วงลงอย่างหนักของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และ "ความตึงเครียด" ที่อาจเกิดขึ้น จากการที่อังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป(อียู)

\*รมว.คลังกลุ่มจี-20 เห็นพ้องที่จะใช้เครื่องมือนโยบายทั้งหมด ทั้งทางการเงิน, การคลัง และโครงสร้างทั้งแบบรายประเทศและร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของกลุ่มจี-20

\*ตลาดจะรอดูข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ เริ่มด้วยข้อมูลผลสำรวจภาคการผลิตจากจีน, ยุโรป และสหรัฐ ในวันพรุ่งนี้

\*ธนาคารกลางออสเตรเลียจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้ และคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยขณะที่ตลาดต้องการจะรับฟังการประเมินล่าสุด ต่อภาวะเศรษฐกิจโลก

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.37 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 1.53 หมื่นล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไปซื้อสุทธิ 417.82 ล้านบาท

- \*09.54 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.72/74 จาก 35.64 เมื่อวันศุกร์
- \*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.996/39.094 จาก 39.046 เมื่อวันศุกร์
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.38/43 จาก 113.99 เมื่อวันศุกร์
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0925/29 จาก 1.0931 เมื่อวันศุกร์

"เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขจีดีพีของสหรัฐออกมาค่อนข้างดี แล้วช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่อะไร ตลาดก็เลยกลับมาเล่นในเรื่องของดอกเบี้ยเฟดอีก" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้